

คม·สด·ลึก

ปีที่ 14 ฉบับที่ 5071 วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 หน้า 10



เสวนา
อาเซียน

สุรินทร์ อัดตะ

surat_a@nationgroup.com

ดีแค่ 4 วิชาชีพต้องมีใบอนุญาต

ใกล้ถึงวันมีผลบังคับใช้มาทุกขณะสำหรับการรับรองใบอนุญาตให้แก่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 4 กลุ่มสาขาตาม มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 นี้ ได้แก่ 1.สาขาเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค 2.สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย 3.สาขานิวเคลียร์และ 4.สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

โดยผลบังคับใช้ของ พ.ร.บ.ฉบับนี้จะครอบคลุมบุคลากรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระจะต้องมีใบอนุญาตในการประกอบอาชีพในสาขานั้นๆ แต่จะไม่บังคับแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีกฎหมายวิชาชีพอื่นอยู่แล้ว อาทิ วิศวกร แพทย์ เกษตรกร ฯลฯ เพื่อป้องกันการทับซ้อนกันในการควบคุม ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ และเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเพื่อจะได้รับใบอนุญาตในการรับรองมาตรฐานการประกอบอาชีพ เพราะหากปล่อยให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำเนินการจะมีความเสี่ยงสูงในการทำให้เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุร้ายแรงที่เป็นอันตรายโดยตรงกับประชาชนและสังคมโดยรวมได้

ล่าสุดปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพ โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ “กฤษณ์รัช นพนาศิพงษ์” ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกทุกรูปแบบเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมของสภาวิชาชีพไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาเพื่อให้ได้รับรู้ถึงเจตนา ความสำคัญ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจาก พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้

จะเห็นว่าตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา วิชาชีพทั้ง 4 สาขาได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยังมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ทราบรายละเอียด ไม่สนใจหรือให้ความสำคัญต่อกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายมากนัก แต่ก็พยายามต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้

แต่ก็เป็นที่น่าดีใจ การเปิดหลักสูตรอบรมแต่ละครั้งในแต่ละสาขาที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสมัครอบรมกันอย่างคับคั่ง มีทั้งบุคลากรในหน่วยงานราชการ พนักงานบริษัทเอกชนและผู้ประกอบอาชีพอิสระและในระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2558 นี้ ก็จะมีการอบรมสาขาสารเคมีอันตรายอีกครั้ง ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง และได้รับการตอบรับจากผู้เข้ารับการอบรมอย่างล้นหลามเช่นเคย สำหรับผู้สนใจที่จะเข้ารับการอบรมในแต่ละสาขาสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่สำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สขวท.) โทร.0-2333-3700 ต่อ 3010, 3020 ในวันและเวลาราชการหรือลงทะเบียนออนไลน์ทาง www.cstp.or.th หากเลยเวลาที่กำหนดผู้ใดไม่มีใบอนุญาตก็จะมีโทษตามกฎหมายและจะต้องทำเรื่องชี้แจงเป็นกรณีๆ ไป ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ยุ้งยากมากนะครับ